

BÀI THAM LUẬN
Tại Hội nghị sơ kết công tác Lao động, Người có công và Xã hội
6 tháng đầu năm 2024
(về lĩnh vực lao động, việc làm và an toàn lao động)

Kính thưa ...

Kính thưa toàn thể các đồng chí về dự Hội nghị!

Với chức năng nhiệm vụ được giao, Phòng Dạy nghề - Lao động việc làm và An toàn lao động báo cáo về lĩnh vực **lao động, việc làm, và an toàn lao động** như sau:

Tỉnh tây Ninh hiện có dân số trung bình là 1.194.905 người, trong đó: dân số khu vực thành thị là 389.169 người (*chiếm 32,57% tổng dân số*), dân số khu vực nông thôn là 805.736 người (*chiếm 67,43% tổng dân số*); lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 680.609 người (*chiếm 56,96% tổng dân số*) trong đó 300.937 nữ (*chiếm 44,22%*), lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm là 669.765 người (*chiếm 98,4%*). Trên địa bàn tỉnh hiện có 7.668 doanh nghiệp và hợp tác xã với 307.209 lao động đang làm việc. Trong đó: lao động đang làm việc trong các KCN là: 138.886 người.

Về lao động, việc làm: trong 6 tháng đầu năm 2024 cả tỉnh tổ chức 06 sàn giao dịch việc làm, trong đó có 04 sàn giao dịch việc làm từ hoạt động thường xuyên của Trung tâm Dịch vụ việc làm – Giáo dục nghề nghiệp Tây Ninh và 02 sàn giao dịch việc làm thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; cùng với đó các cấp huyện, xã đã làm tốt việc thông tin, tuyên truyền gắn kết giữa DN tuyển dụng lao động trong và ngoài tỉnh với người có nhu cầu tìm việc làm, kết quả số lao động được giải quyết việc làm trong 6 tháng đầu năm 2024 là 8.620 lao động đạt 53,9% so với kế hoạch đề ra (*Kế hoạch giải quyết 16.000 lao động/năm*). Trong đó lao động làm việc tại các công ty, doanh nghiệp và tự tạo việc làm là 6.297 người; tạo việc làm do sử dụng có hiệu quả nguồn vốn Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm: 2.300 người; việc làm thông qua xuất khẩu lao động là 23 người (*Nhật Bản: 08 người; Hàn Quốc 12 người; Canada 02 người; Hungari 01 người.*)

Về công tác an toàn vệ sinh lao động: Tỉnh đã tổ chức thành công Lễ phát động “Tháng hành động về ATVSLĐ gắn với Tháng Công nhân năm 2024” do UBND tỉnh tổ chức; tham mưu BTV Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW, ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới. Đồng thời phối hợp tổ chức Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về công tác An toàn vệ sinh lao động tại 20 doanh nghiệp có nguy cơ cao về ATVSLĐ trên địa tỉnh.

Kính thưa Hội nghị

Bên cạnh kết quả đạt được về công tác GQVL và ATLĐ, trong quá trình triển khai nhiệm vụ Phòng Dạy nghề - Lao động việc làm và An toàn lao động còn một số tồn tại như: Công tác quản lý về lao động, việc làm với nguồn số liệu chưa chuẩn xác, chưa nắm chắc được số người trong độ tuổi lao động chưa có việc làm, cần tìm kiếm, kết nối việc làm; tình trạng người dân trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước, tư tưởng muốn tìm việc nhẹ, lương cao vẫn còn; tình trạng ngại đi làm xa, ngại đi làm việc theo dây chuyền; trình độ tay nghề, kỹ năng, kỹ luật lao động, chất lượng nguồn lao động còn có mặt hạn chế. Hiện nay tỉnh đã ban hành chính sách hỗ trợ cho người lao động đi lao động ở nước ngoài; chính sách kết nối việc làm thành công thuộc chương trình MTQG GNBV, nhưng trong giai đoạn đầu triển khai nên còn hạn chế về số lượng... Công tác ATVSLĐ được ngành tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động định kỳ hàng năm nhưng ý thức chấp hành pháp luật của một số chủ cơ sở, doanh nghiệp, người lao động còn chưa được nghiêm túc....

Kính thưa hội nghị!

Thời gian 6 tháng cuối năm, để thực hiện hoàn thành tốt công tác lao động, việc làm và an toàn vệ sinh lao động, cùng với thực hiện mục tiêu của Chương trình MTQG GNBV giai đoạn 2021-2025. Phòng Dạy nghề - Lao động việc làm và An toàn lao động tiếp tục triển khai thực hiện:

- Tập trung chỉ đạo sớm hoàn thành công tác thu thập, cập nhật, lưu trữ thông tin về người lao động gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2024 - 2025; Tiếp tục đào tạo nghề gắn với nhu cầu thực tế của người dân và đảm bảo giải quyết việc làm, nhu cầu tuyển dụng của các công ty, doanh nghiệp;

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW, ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới.

- Tiếp tục xác định nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục nghề nghiệp, lao động, việc làm, an toàn lao động là nhiệm vụ trọng tâm cần ưu tiên chỉ đạo, quyết tâm thực hiện đạt chất lượng, hiệu quả; thường xuyên thông kê, nắm chắc tình hình thông tin về thị trường lao động để truyền tải đến người dân có nhu cầu tìm việc làm, giúp người dân được tiếp cận, tìm kiếm việc làm kịp thời cùng với thực hiện mục tiêu của Chương trình MTQG GNBV giai đoạn 2021-2025.

- Làm tốt công tác dự báo thị trường lao động, việc làm; cùng với triển khai diện rộng cơ chế phối hợp 3 Nhà (Nhà doanh nghiệp - Nhà nước - Nhà trường) trong đào tạo nghề gắn với thực hành, tuyển dụng lao động và giải quyết việc làm. Sử dụng có hiệu quả cổng thông tin điện tử của tỉnh trong việc tuyên truyền lao động, việc làm gắn với chuyển đổi số; tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa nguồn vốn vay giải quyết việc làm của ngân hàng CSXH; đảm bảo người dân có nhu cầu vay vốn để giải quyết việc làm được vay kịp thời.

Trên đây là một số nội dung tham luận về công tác lao động, việc làm, an

toàn lao động của Phòng Dạy nghề - Lao động việc làm và An toàn lao động.
Trước khi dừng lời xin kính chúc các vị đại biểu, các đồng chí về dự Hội nghị sức
khỏe, hạnh phúc. Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!